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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 5/5)  
  
Choose the best alternative. (Items 1-5)  
1. I’m very sorry. Mr.Smith .................... back in the clinic until 6. You 

can leave a message for him if you like. 
 1) will be   2) are going to be 
 3) won’t be   4) is going to be  
2. .................... taking your children with you to Spain next week? 
 1) Do you 2) Have you 3) Are you 4) Why you  
3. They .................... coffee before they go to sleep. 
 1) rarely drink   2) drink rarely 
 3) rarely drinked   4) rarely drinks  
4. We always have to take a bus home. I wish we .................... so far 

from the city centre. 
 1) lived 2) live 3) didn’t live 4) don’t live  
5. I think the waiter has forgotten us. We .................... here for over 

half an hour and has nobody taken our order yet. 
 1) have waited   2) will have waited 
 3) have been waiting 4) had been waiting 
 
Choose the number which indicates the mistake in each 
item. (Items 6-10)  
6. There aren’t any cannibals in Africa, are they? 
   1) 2) 3) 4)  
7. While we were working in the office, the electricity is gone. 
  1) 2)    3) 4)  
8. Tom tried to get some advice from his uncle about setting a  
  1)  2)    3) 
 business, but he refused discussing the matter. 
    4)    
9. The good contestant always learns from their opponents than from  
  1)  2)  3) 4) 
 supporters.  
10. I wonder if I looked as funny to him as she does to me. 
   1) 2)  3) 4)  
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) won’t be 
   I’m very sorry. Mr. Smith won’t be back in the clinic 

until 6. You can leave a message for him if you like. = ดิฉันตอง    
ขอโทษจริงๆ คะ คุณสมิธคงจะไมกลับมาที่คลินิกจนกวาจะถึงหกโมงเย็น คุณจะ
ฝากขอความถึงเขาไวก็ไดนะคะ 

 
 
 
 
 
 
 
  
   won’t be = คงจะไม 
   นอกจาก Future Simple Tense จะใชกลาวถึงการกระทํา/

เหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแลว ยังใชเพื่อคาดการณลวงหนา สันนิษฐาน 
หรือแสดงความคิดเห็นไดอีกดวย มีโครงสรางประโยค ดังนี้ Subject + 
will/shall + V1 และรูปยอที่ถูกตองของ will not คือ won’t  

  1) will be = คงจะ ใชรูปกริยาไดถูกหลังไวยากรณ แตใหความหมาย
ไมสอดคลองกับบริบท 

  2) are going to be = กําลังจะ ใชรูปของ Verb to be            
ไมสอดคลองกับพจนและบุรุษของประธาน 

  4) is going to be = กําลังจะ ใชรูปของ Verb to be ไดสอดคลอง
กับพจนและบุรุษของประธาน แตโครงสราง be going to จะใชก็ตอเมื่อมีสิ่ง
บงชี้วาจะกระทํา/เกิดเหตุการณขึ้นในอนาคตอันใกลอยางแนนอน  

2. เฉลย 3) Are you 
   Are you taking your children with you to Spain next week? 

= คุณจะพาลูกๆ ของคุณไปสเปนสัปดาหหนาดวยหรือเปลา 
   Are you = คุณจะ ... หรือเปลา 
   เปนรูปกริยาที่ใชขึ้นตนคําถามแบบ Yes/No question ที่เปน 

Present Continuous Tense ซึ่งในบางครั้งก็สามารถใชกลาวถึงการกระทํา/
เหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได สวนมากมักจะมีคําที่บอกเวลาในอนาคตกํากับไว 
เพื่อสื่อความหมายวานัดกันไวกอน, ทราบมาลวงหนา หรือวางแผนไวตั้งแตแรกแลว 

  1) Do you = คุณ ... หรือเปลา ใชขึ้นตนคําถามแบบ Yes/No 
question ที่เปน Present Simple Tense  

  2) Have you = คุณได ... หรือยัง ใชขึ้นตนคําถามแบบ Yes/No 
question ที่เปน Present Perfect Tense   

  4) Why you ผิดไวยากรณ หากตองการนํามาขึ้นตนคําถามแบบ 
Wh- question ใหวาง Verb to do หรือกริยาชวยอื่นๆ ไวระหวาง Why กับ 
you (ในกรณีนี้ ใหใช Verb to be เพื่อใหเปน Why are you จึงจะถูกตอง)  

3. เฉลย 1) rarely drink 
   They rarely drink coffee before they go to sleep. = พวก

เขาไมคอยดื่มกาแฟกอนเขานอน 
   rarely drink = ไมคอยดื่ม 
   rarely เปนกริยาวิเศษณบอกความถี่ (Adverb of Frequency) 

ใชเพื่อบงบอกถึงความบอยหรือความถี่ (how often) ของการกระทํา/เหตุการณ
ตางๆ หากประโยคนั้นใชกริยาทั่วไป จะตองวางกริยาวิเศษณบอกความถี่ไวหนา
กริยานั้นๆ และกริยาดังกลาวตองผันใหสอดคลองกับประธานและกาล (Tense) 

  2) เรียงลําดับคําผิดหลักไวยากรณ 
  3) ใชรูปกริยาชองที่ 2 ผิด เพราะ drink จัดเปน irregular verbs   

ถาตองการใหประโยคนี้เปน Past Simple Tense ตองผันกริยาเปน drank  
  4) ใชรูปกริยาใน Present Simple Tense ไมสอดคลองกับประธาน

ซึ่งเปนพหูพจน 

4. เฉลย 3) didn’t live 
   We always have to take a bus home. I wish we didn’t 

live so far from the city centre. = พวกเราตองขึ้นรถเมลกลับบานทุกครั้ง 
ฉันปรารถนาวาพวกเราจะไมตองพักอยูไกลจากใจกลางเมืองมากนัก 

   didn’t live = ไมตองพักอยู 
   หากตองการใช wish เพื่อแสดงความปรารถนาในปจจุบัน (ปรารถนา

ใหสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในปจจุบัน แตสิ่งนั้นยังไมเกิดขึ้น/เปนเชนนั้นจริงในขณะที่
พูด) จะตองตามดวยประโยคที่ใช Past Simple Tense หรือประโยคที่มีกริยา
ชวยชนิด modal ที่ใชเมื่อกลาวถึงอดีต อาทิ could would  

  1) รูปกริยาถูกตอง แตใหความหมายไมสอดคลองกับบริบท 
  2) ใชรูปกริยาผิดหลักไวยากรณ 
  4) ใชรูปกริยาผิดหลักไวยากรณ แมจะใหความหมายสอดคลองกับ

บริบทก็ตาม  
5. เฉลย 3) have been waiting 
   I think the waiter has forgotten us. We have been 

waiting here for over half an hour and has nobody taken our order yet. 
= ฉันวาบริกรลืมพวกเราไปแลวละ พวกเรารออยูเกินครึ่งชั่วโมงแลว ยังไมมี
ใครมารับสั่งอาหารเลย 

   have been waiting = รออยู 
   Present Perfect Continuous Tense ใชกลาวถึงเหตุการณหรือ

การกระทําที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องมาจนถึงในขณะที่พูด การบอกระยะเวลาเพื่อ
แสดงความตอเนื่องนิยมใช for รวมดวย (ในที่นี้ คือ for over half an hour)  

  1) เปนรูปกริยาที่ใชใน Present Perfect Tense ซึ่งกลาวถึง
เหตุการณ/การกระทําที่เสร็จสิ้นลงแลวในปจจุบัน 

  2) เปนรูปกริยาที่ใชใน Future Perfect Tense ซึ่งกลาวถึงเหตุการณ/
การกระทําที่คาดวาจะเกิดขึ้นไดในอนาคต 

  4) เปนรูปกริยาที่ใชใน Past Perfect Continuous Tense ซึ่ง
กลาวถึงเหตุการณ/การกระทําที่ดําเนินอยูอยางตอเนื่องมาตั้งแตอดีต  

6. เฉลย 4) are they 
   ตองเปลี่ยนเปน are there เนื่องจากเปน Question Tag ในกรณี

ที่ประโยคสวนหนาเปนประโยคปฏิเสธที่ขึ้นตนดวย There + Verb to be   
7. เฉลย 4) is gone 
   ตองเปลี่ยนเปน was gone เนื่องจากกลาวถึงอดีตโดยสื่อความหมาย

วาขณะกําลังทําสิ่งหนึ่ง ก็มีอีกสิ่งเขามาขัดจังหวะ โดยใช Past Continuous 
Tense ควบคูกับ Past Simple Tense อนุประโยคที่ใช Past Continuous 
Tense (S + was/were + Ving) จะบงบอกถึงเหตุการณ/การกระทําที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่องในอดีต สวนอนุประโยคที่ใช Past Simple Tense (S + V2) จะ
บงบอกถึงเหตุการณ/การกระทําในอดีตที่เกิดขึ้นแทรก  

8. เฉลย 4) discussing 
   ตองเปลี่ยนเปน to discuss เพราะกริยา refuse ไมใชรวมกับ 

Gerund โดย refuse ตามดวยกริยารูป to-infinitive ใหความหมายวา
ปฏิเสธวาจะไมทําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต refuse ตามดวยนาม (ที่ไมใชคน) จะให
ความหมายวาปฏิเสธที่จะรับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

9. เฉลย 3) their 
   ตองเปลี่ยนเปน his หรือ his or her เนื่องจาก The good 

contestant ซึ่งเปนประธานของประโยคนี้เปนนามนับไดเอกพจน  
10. เฉลย 4) does 
   ตองเปลี่ยนเปน did เพราะอนุประโยคแรกใชรูปกริยาชองที่ 2    

อนุประโยคหลังจึงตองใชรูปกริยาชองที่ 2 เชนกัน เพื่อใหใจความสอดคลองกัน   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


